
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจ าปี 2563 

ครั้งที่ 2/2563 
วันจันทร์ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563  เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
 
ผู้มาประชุม 

1. นายประยงค์  โอนอ่อน  ต าแหน่ง  ประธานสภา อบต.ปากช่อง 
2. นายศักดิ์ดา  หมื่นศรี  ต าแหน่ง  รองประธานสภา อบต.ปากช่อง 
3. นางเฉลียว  เฮงชัยโย  ต าแหน่ง  เลขานุการสภา อบต.ปากช่อง 
4. นางจินตนารัตน์ พูลน้อย  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 
5. นายส าเริง  บุญฤทธิ์  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 
6. นายประนอม  ถ  าเย น  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 
7. นายประจัก  พวงสุวรรณ์ ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 

 8. นางสาวพัชราพร     เต มปรีชา ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 
9. นายค ารณ  แก้วรัตน์  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 
10. นายวานิช  หนูพรม  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 
11. นายศรีรัตน์  เข มพับ  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 
12. นายถนอม  ทองสิทธิ์ ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 
13. นายส าราญ  แสงโสม  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 
14. นายสุดใจ  ยกกลิ่น  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 
15. นายสมเกียรติ ชินผา  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 
16. นายสุรชัย  สามคุ้มพิมพ์ ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 
17. นายสมยศ  ทับวิชา  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12 
18. นายธานี  นิลเพชร  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14 
19. นายณรงค์  ศุภวิทยาภินันท์ ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14 
20. นายจอม  โพธิ์น้อย  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15 
21. นายราชัณย์  ปิ่นเกตุ  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นางสาวอศิปภัสสร สิงแสง  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 
2. นายวัง  ศรีรอด  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 
3. นางสาวพิชภัทร ศิลปมนตรี ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
   1. นายวินัย  เช งสวย  ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
   2. นายลักษณ์  จันทร์อ่อน ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
   3. นายสหัส  อุ่นเรือน  ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 

4. นายหรัด    ทองเอีย  ต าแหน่ง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
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   5. นางสาวปาริชาต กิตติศิลปสาร ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 
   6. นางวนิดา  ผจญกล้า ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 

7. นายประวิตร  ไกลวิจิตร ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาราชการแทน 
  ผู้อ านวยการกองช่าง 

8. นางสาวลดาวัลย์ ศิริเอก  ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน 
  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องครบองค์ประชุมแล้ว นายประยงค์        
โอนอ่อน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ได้กล่าวเปิดประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  - ในการประชุม การออกจากห้องประชุมให้แจ้งที่ประชุมได้ทราบ 

- เรื่องการใช้โทรศัพท์ ให้ระมัดระวังในการใช้โซเชียล 
ที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2   
        ประจ าปี ๒๕63 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม  2563  

ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ พิจารณาตรวจสอบรายงาน       
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 ครั งที่ 1/2563     
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563  ที่แจกจ่ายให้ว่ามีรายการใด ข้อความใด    
ที่จะขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่  

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุม
สภาฯ ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจ าปี  2563 ครั งที่  1/2563 เมื่อวันที่  14 สิงหาคม 2563     
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

มติที่ประชุม    รับรอง      20  เสียง 
     ไม่รับรอง         -  เสียง 

งดออกเสียง   1  เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

ระเบียบวาระท่ี 3       เรื่อง   พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประธานสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  

  ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอ
ร่างข้อบัญญัตินั นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั ง
รายงานและบันทึกความเห นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั น     
อย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง 
การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั น
เป็นประการใด การสงวนความเห นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการ
สงวนค าแปรญัตติด้วย  และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั นแก่สมาชิก 

     / สภาท้องถิ่น... 
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สภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณีต้อง
พิจารณาเป็นการด่วน 

  ให้คณะกรรมการแปรญัตติ ไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย       
เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั น 

วาระท่ี 2 แปรญัตติ  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 4 เมื่อวันที่          
14 สิงหาคม 2563  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  ได้มีมติ 
รับหลักการไปแล้วนั น ในวาระที่  2 ขั นแปรญัตติ  ได้มีการคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 ท่าน และคณะกรรมการแปรญัตติ     
ได้ประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ได้แก่ นางจินตนารัตน์  
พูลน้อย  คณะกรรมการแปรญัตติได้สรุปผลการแปรญัตติ  ซึ่งจะได้ชี แจง 
ให้ที่ประชุมทราบ  

นางจินตนารัตน์  พูลน้อย  สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ 1  ในฐานะประธานคณะกรรมการ 
แปรญัตติฯ  ชี แจงสรุปผลการพิจารณาค าแปรญัตติ ดังนี  

เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่ วนต าบลปากช่อง         
สมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจ าปี  2563 ครั งที่  1/2563 เมื่อวันที่         
14 สิงหาคม 2563  ได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย
สมาชิกสภาฯ จ านวน 3 ท่าน     

- นางจินตนารัตน์  พูลน้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1  
เป็นประธานกรรมการแปรญัตติฯ  

- นายถนอม ทองสิทธิ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8  
เป็นกรรมการแปรญัตติ  

- และนายสมยศ  ทับวิชา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12           
เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  

โดยที่ประชุมสภาฯ ได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ         
ในวันที่  16 – 18 สิ งหาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.              
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  ปรากฏว่าไม่มี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง หรือผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่อง เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ        
แต่อย่างใด  ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563  มีมติให้คงร่างเดิมโดย       
ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใด หรือข้อใด  จึงเรียนให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่อง ทราบ 

/ ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  บัดนี  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้แถลงการพิจารณา 
ร่างข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เสร จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมแต่อย่างใด  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมก่อนที่จะลงมติให้ความ
เห นชอบในวาระท่ี 2 ขั นแปรญัตติ อีกหรือไม ่

ที่ประชุม    ไม่มีการซักถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ  เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีการซักถามเพ่ิมเติมขอมติที่ประชุมสภาฯ  

สมาชิกสภา อบต.ปากช่องท่านใดพิจารณาแล้วเห นชอบร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  ในวาระท่ี 2 ขั นแปรญัตติ    

มติที่ประชุม    เห นชอบ  20  เสียง 
ไม่เห นชอบ    -  เสียง 
งดออกเสียง   1  เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาในวาระที่ 2 ขั นแปรญัตติ 
เรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ 3 ขั นลงมติ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 52  
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

ในการพิจารณาวาระนี  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ลงมติว่าจะให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

สมาชิกสภาฯ อบต.ปากช่อง ท่านใดเห นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม    เห นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

     เห นชอบ  20  เสียง 
ไม่เห นชอบ    -  เสียง 
งดออกเสียง   1  เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่อง   พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการการศึกษา 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 

ประธานสภาฯ  ให้ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชี แจง
เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่อง 

  
/ นางสาวลดาวัลย์... 
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นางสาวลดาวัลย์  ศิริเอก  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 41 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ตาม
ความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการในท้องถิ่น ประกอบกับ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 16 (9) 
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดการศึกษา 
และกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0893.3/ว  1316 ลงวันที่           
4 มีนาคม 2559  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

  โดยที่การแต่งตั งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น นั น  เพ่ือให้การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มีทิศทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการ ดังนี  

 1. แต่งตั งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
    อย่างน้อยประกอบด้วย 

  (1) ผู้ทรงคุณวุฒิ     ประธานกรรมการ 
  (2) ผู้ทรงคุณวุฒิ     รองประธานกรรมการ 
  (3) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ 
  (4) ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วนฯ ที่เก่ียวข้อง กรรมการ 
  (5) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัด 
       ทุกแห่ง     กรรมการ 
  (6) ผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาท้องถิ่นเห นชอบ  กรรมการ 
  (7) หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
       ที่เก่ียวข้องที่สภาท้องถิ่นเห นชอบ (ถ้ามี) กรรมการ 
  (8) ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ กรรมการ 
        และเลขานุการ 
 2. ให้คณะกรรมการการศึกษาฯ ตามข้อ 1 (3) ถึง (8) ร่วมกันพิจารณา 

    สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ 
3. ให้จ านวนกรรมการตามข้อ 1 (1) (2) (5) (6) และ (7) รวมกันต้องมี 
    จ านวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการการศึกษาฯ ทั งหมด 
 

/ 4. ให้คณะกรรมการ... 
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4. ให้คณะกรรมการการศึกษาฯ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี 
5. ให้คณะกรรมการการศึกษาฯ มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความ 
    เห นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 
    ติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั น จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ได้ร่วมกัน
พิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิและหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ร่วมเป็นคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้ เสนอชื่ อผู้ ทรงคุณวุฒิ เ พ่ือแต่ งตั ง         
เป็นคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  
จ านวน 2 คน  ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอรายชื่อ คนที่ 1 

นายส าเริง  บุญฤทธิ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1  เสนอนายสหัส  อุ่นเรือน รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยมีผู้รับรอง คือ 

1. นายประนอม  ถ  าเย น  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
  2. นายถนอม  ทองสิทธิ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท่านอ่ืนอีกหรือไม่ 

หากไม่มีขอมติที่ประชุม          
มติที่ประชุม    เห นชอบ  20  เสียง 

ไม่เห นชอบ    -  เสียง 
งดออกเสียง   1  เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 2 
นายประจัก  พวงสุวรรณ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3  เสนอนายส าเริง  บุญฤทธิ์ สมาชิกสภา 

อบต. หมู่ที่ 1 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยมีผู้รับรอง คือ 
1. นางจินตนารัตน์  พูลน้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 

  2. นางสาวพัชราพร  เต มปรีชา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท่านอ่ืนอีกหรือไม่ 

หากไม่มีขอมติที่ประชุม          
มติที่ประชุม    เห นชอบ  20  เสียง 

ไม่เห นชอบ    -  เสียง 
งดออกเสียง   1  เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

ประธานสภาฯ  ล าดับต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือแต่งตั งเป็นคณะกรรมการการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลปากช่อง จ านวน 2 คน  ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอ
รายชื่อ คนที่ 1 

นายประนอม  ถ้ าเย็น  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2  เสนอนายเจริญชัย  วิวัฒน์สกุลชัย  
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปากช่อง  โดยมีผู้รับรอง คือ 

1. นายประจัก  พวงสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
  2. นายศรีรัตน์  เข มพับ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
 

/ ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชนท่านอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม          
มติที่ประชุม    เห นชอบ  20  เสียง 

ไม่เห นชอบ    -  เสียง 
งดออกเสียง   1  เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน คนที่ 2 

นายราชัณย์  ปิ่นเกตุ  สมาชิกสภา อบต .  หมู่ ที่  15  เสนอนายวัลลภ  เหวันต์  
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง  โดยมีผู้รับรอง คือ 

1. นายวานิช  หนูพรม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
  2. นายค ารณ  แก้วรัตน์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชนท่านอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม          
มติที่ประชุม    เห นชอบ  20  เสียง 

ไม่เห นชอบ    -  เสียง 
งดออกเสียง   1  เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

มติที่ประชุม   มติที่ประชุมเห นชอบให้ 
1. นายสหัส  อุ่นเรือน  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง 

2. นายส าเริง  บุญฤทธิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1             
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง 

3. นายเจริญชัย  วิวัฒน์สกุลชัย  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปากช่อง   
เป็นหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในคณะกรรมการการศึกษาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 

4. นายวัลลภ  เหวันต์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง     
เป็นหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในคณะกรรมการการศึกษาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 

ระเบียบวาระท่ี 5      เรื่อง  อ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ    อบต.ปากช่อง มีเรื่องต้องพิจารณาด่วน 2 เรื่อง 

เรื่องแรก  การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประธานสภาฯ  ให้หัวหน้าส านักปลัด ชี แจงเกี่ยวกับการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ค าชี แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

/ นางสาวปาริชาต... 
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นางสาวปาริชาต  กิตติศิลปสาร  หัวหน้าส านักปลัด  ชี แจง  ขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ปากช่อง  ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ข้อความเดิม   
1. เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า จ านวน 87,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า พร้อมติดตั ง จ านวน     
2 เครื่อง 

     1. มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 
     2. มีมาตรฐานความปลอดภัย มอก. 
     3. มีระบบฟอกอากาศ 

 4. มีรีโมทคอลโทรล และอุปกรณ์ติดตั ง 
 5. มีการรับประกันตัวเครื่อง และคอมเพรสเซอร์ 
 6. ขนาด 25,000 BTU 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด                
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- ตั งตามราคาท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่ 203 ล าดับที่ 87  
(ส านักปลัด) 
ข้อความใหม ่  
2. เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า จ านวน 87,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า ขนาด 25,000 BTU 
พร้อมติดตั ง จ านวน 2 เครื่อง 
 1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 25,000 BTU 

     2. มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 
     3. มีมาตรฐานความปลอดภัย มอก. 
     4. มีระบบฟอกอากาศ 

 5. มีรีโมทคอลโทรล และอุปกรณ์ติดตั ง 
 6. มีการรับประกันตัวเครื่อง และคอมเพรสเซอร์ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด                
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- ตั งตามราคาท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่ 203 ล าดับที่ 87  
(ส านักปลัด) 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามใดหรือไม่ 
นายสมยศ  ทับวิชา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12  สอบถามเครื่องปรับอากาศติดตั งที่ไหน 
นางสาวปาริชาต  กิตติศิลปสาร  หัวหน้าส านักปลัด  ติดตั งที่ห้องประชุม 
 

/ ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 

ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  3) พ.ศ. 2543  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ    ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่าย    
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ เป็นอ านาจอนุมัติของ       
สภาท้องถิ่น 

  จึงขอมติที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในหมวด          
ค่าครุภัณฑ์  ขอมติที่ประชุม           

มติที่ประชุม    อนุมัติ     20  เสียง 
     ไม่อนุมัติ       -  เสียง 

งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 

เรื่องที่ 2  การพิจารณารับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบลปากช่อง 

ประธานสภาฯ  ให้ผู้อ านวยการกองคลัง ชี แจงเกี่ยวกับการพิจารณารับมอบพัสดุ    
ที่มีผู้อุทิศให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 

นางวนิดา  ผจญกล้า   ผู้อ านวยการกองคลัง ชี แจงเรื่องการพิจารณารับมอบพัสดุที่มี 
ผู้อุทิศให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  ตามที่ได้มีการประชุม       
คราวที่แล้ว และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องได้มีมติเห นชอบ 
จ านวน 26 รายการ  ซ่ึงล าดับที่ 24 ก่อสร้างหอถังประปาและบ่อบาดาล   
หมู่ 9 โฉนด 4230 เลขที่ดิน 99  เนื อท่ีดิน 32 ตารางเมตร  ผู้อุทิศ        
นางฉลวย  ดวงชื่น  มีความจ าเป็นต้องชะลอโครงการไว้ก่อน เนื่องจากที่ดิน   
ที่มีผู้อุทิศติดจ านองกับสถาบันการเงิน  บัดนี  มีผู้อุทิศที่ดินแห่งใหมเ่พ่ือก่อสร้าง
ระบบหอถังประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านห้วยยาง หมู่ 9  โฉนด 
2389 เลขท่ีดิน 3716 เนื อที่ดิน 65 ตารางเมตร  ผู้อุทิศ นางละมัย บัวทอง    
 ซึ่งการด าเนินการครั งนี เป็นไปตาม 
1. พระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
    ภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 “การบริหารพัสดุ” 
3. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
    ภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 

    คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
ได้วินิจฉัยข้อหารือของกระทรวงมหาดไทย ในประเด นการจัดซื อจัดจ้าง  
ปรากฏว่ากรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

/ หรือให้สิทธิ... 
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หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ นั น ถ้าการกระท า 
ดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอา  
พัสดุหรือสิทธินั นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห นชอบจากสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามใดหรือไม่ 
นายสมยศ  ทับวิชา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12  สอบถามกรณีการเจาะบ่อน  าบาดาล 

ถ้าเจาะแล้วน  าไม่ออกจะเจาะที่ใหม่ได้หรือไม่ได้ 
นายประวิตร  ไกลวิจิตร  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง  ต้องเขียนแผนคลุมทั งหมู่บ้าน การออกแบบ

ต้องระบุพิกัด หากน  าไม่ออกต้องหยุดเจาะบ่อ  
นายประจัก  พวงสุวรรณ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3  ก่อนเจาะบ่อบาดาล น่าจะให้ 

กรมทรัพยากรธรณีมาตรวจสอบก่อน 
นายประวิตร  ไกลวิจิตร   หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง  ได้ส ารวจ ตรวจสอบพื นท่ี หมู่ 9 แล้ว 
นายสมยศ  ทับวิชา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12  ก เป็นห่วงในเรื่องน  า เพราะหมู่ 12  

ก มีปัญหาเรื่องน  า สมาชิกบางท่านไม่เข้าใจ จะได้รับทราบไปพร้อมกัน   
เพ่ือที่จะไม่ใหเ้กิดปัญหาและความเดือดร้อนตามมา 

นายประวิตร  ไกลวิจิตร   หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง  การท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน ต้องระบุไว้ 
ในวงกว้างเพ่ือที่จะได้แก้ไขแบบแผนได้ 

นายธานี  นิลเพชร   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14  ขอเสนอหากเกิดกรณีเจาะบ่อ 
น  าไม่ออก จะแยกโครงการก่อสร้างหอถัง แยกออกจากตัวบ่อบาดาล 
ได้หรือไม ่ 

นายประวิตร  ไกลวิจิตร   หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง  อยู่ที่แต่ละหมู่บ้านท าแผนพัฒนาไว้แบบไหน  
    ก จะท าตามแผนพัฒนา ให้แจ้งผู้ใหญ่บ้านหรือชาวบ้านได้ร่วมประชุม  

ส่งโครงการมาถ้ากลัวโครงการตก 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามใดเพ่ิมเติมแล้ว  ขอมติ   

ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห นชอบรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบลปากช่อง ตามที่ผู้อ านวยการกองคลังเสนอ ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม    เห นชอบ  20  เสียง 
ไม่เห นชอบ    -  เสียง 
งดออกเสียง   1  เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 

ประธานสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องเสนอ  มีข้อแนะน าในด้านใดในการ 
    ด าเนินงานของ อบต. หรือมีปัญหาในหมู่บ้านที่จะแจ้งให้ทาง อบต. 
    ด าเนินการแก้ไขให้หรือไม่ 
นายจอม  โพธิ์น้อย  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15  ต้องการปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่อง   

ยาเสพติด ทาง อบต.ปากช่อง จะช่วยแก้ไขหรือลดปัญหาเรื่องยาเสพติด     
ได้อย่างไร 

ประธานสภาฯ    เรื่องยาเสพติดก ได้จัดสรรงบประมาณให้กับทางหมู่บ้านในเรื่อง 
    ป้องกันด้านสิ่งเสพติด ต้องให้ผู้ใหญ่บ้านและกรมการปกครองช่วยประสานงาน 

และควบคุม และต ารวจด าเนินการ 

/ นายณรงค.์.. 
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นายณรงค์  ศุภวิทยาภินันท์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14   
     - ประปาของหมู่ที่ 14 ฝากด าเนินการด้วยในการขยายเขตประปา 
     - เรื่องถนนพุแค – เขาผึ ง เส้นทางจราจรไม่สะดวก 
     - ตรวจสอบไหล่ทางเขตถนนสาธารณะของหมู่ที่ 14 ด้วย 
นายสมเกียรติ  ชินผา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11   
  - ขอขอบคุณทางคณะผู้บริหารที่ด าเนินงานโครงการท่อลอดเหลี่ยม 
 ให้กับ หมู่ที่ 11 
  - เรื่องท่อรองน  าดื่มของพื นที่ หมู่ที่ 11 ช่วยด าเนินการเก บให้ด้วย 
นายวานิช  หนูพรม   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6   
     - ถนนหมู่ที่ 6 พังทางสัญจรไปมาล าบาก ช่วยให้เจ้าหน้าที่ อบต.  
    ไปดูให้ด้วย 
     - เรื่องยาเสพติด เห นด้วยกับ นายจอม  โพธิ์น้อย 
นายราชัณย์  ปิ่นเกตุ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15   
     - สายไฟ สายสัญญาณต่างๆ ตกหล่น ช่วยด าเนินการให้ด้วย 
     - เสริมเรื่องถนนของหมู่ที่ 6 ที่พังช ารุดและสัญจรล าบาก  

ช่วยด าเนินการด้วย ให้ช่างออกส ารวจพื นที่ เพราะเห นเส้นทางจราจร 
ล าบากจริงๆ 

นายศรีรัตน์  เข็มพับ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6  เรื่องถนนของหมู่ที่ 6 จะสัญจรล าบาก 
ตามฤดูกาล หน้าฝนก จะเลอะ หน้าแล้งก มีฝุ่น ก อยากให้เป็นถนนยกระดับ 
เพ่ือจะไม่มีปัญหาต่อไป 

นายประจัก  พวงสุวรรณ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3   
     - ถนนในภาพรวมต าบล ตั งงบประมาณไว้ต้องมีการสอบเขตทั งต าบล 
     - เสริมเรื่องยาเสพติด การประชุมสัญจรก านันผู้ใหญ่บ้าน ถ้าเข้าไป 

น าเสนอต่อปลัดอ าเภอ จะได้เป็นการประสานงานในเรื่องยาเสพติด  
     - ฝากเรื่องลูกคลื่นถนนด้วย 
นายวินัย  เช็งสวย   นายก อบต.ปากช่อง   
     - ถนนเสียหาย พัง เรื่องลูกรังซ่อมแซมก จะให้ช่างออกส ารวจแต่ละ 
    พื นที่ และท าการซ่อมแซม 
     - เส้นทางไหนจะท าถนนยกระดับ ก น าเข้าใส่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 
    หมู่บ้าน และเสนอต่อผู้ใหญ่บ้านเพื่อท าการประชาคม  
     - ให้เจ้าหน้าที่ออกส ารวจทุกหมู่และท าการสอบเขต 
ประธานสภาฯ  - แผนที่ได้เสนอมาแล้วนั น สมาชิก อบต. จะเปลี่ยนแผนไม่ได้    

ถ้าจะเปลี่ยนต้องให้ผู้ใหญ่บ้านประชุมชาวบ้านและประชาคมท าแผน      
ส่งขึ นมาใหม่ 

  - ในส่วนหมู่ที่ 13 ไฟฟ้าในหมู่บ้านมีปัญหาดับบ่อย              
ช่วยประสานงานให้ด้วย 

นายประวิตร  ไกลวิจิตร   หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง  จะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ด าเนินการให้ 
 

/ ประธานสภาฯ... 




